

**THÔNG BÁO**

**Kết luận của Phó Chủ tịch UBND huyện tại  
Hội nghị đối thoại giữa chính quyền với thanh niên năm 2018**

Ngày 21/3/2018, ông Lê Đức Dũng - Phó Chủ tịch UBND huyện chủ trì Hội nghị đối thoại giữa chính quyền với thanh niên năm 2018. Tham dự Hội nghị còn có Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, lãnh đạo UBND cấp xã, Đại diện lãnh đạo Trường Trung cấp nghề Dân tộc Nội trú huyện, Giám đốc Trung tâm Giáo dục thường xuyên và Hướng nghiệp huyện, Đại diện lãnh đạo Ngân hàng Chính sách xã hội huyện, Đại diện Đoàn viên thanh niên 14 xã, thị trấn, các cơ quan, đơn vị, trường học trên địa bàn huyện.

Sau khi nghe lãnh đạo Phòng Nội vụ báo cáo tình hình, kết quả thực hiện Kết luận của Chủ tịch UBND huyện tại Hội nghị đối thoại giữa Chủ tịch UBND huyện với thanh niên năm 2017; các câu hỏi, kiến nghị, đề xuất về các vấn đề mà đoàn viên thanh niên quan tâm hiện nay. Đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện Lê Đức Dũng và đại diện lãnh đạo các cơ quan, đơn vị có liên quan đã tiếp thu, trả lời và giải đáp; đồng thời, thông tin thêm về chương trình, kế hoạch trọng tâm đang triển khai, xu hướng phát triển kinh tế - xã hội của huyện trong những năm tới để đoàn viên thanh niên nghiên cứu, định hướng lựa chọn nghề nghiệp phù hợp.

Kết thúc Hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện Lê Đức Dũng kết luận một số nội dung sau:

1. Các địa phương, trường học trên địa bàn huyện cần tăng cường công tác giáo dục hướng nghiệp cho học sinh chú trọng phân luồng từ cấp trung học cơ sở, qua đó giúp các em lựa chọn nghề nghiệp phù hợp với nhu cầu xã hội và định hướng phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và huyện trong những năm tới.

2. Đề nghị Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội tiếp tục triển khai thực hiện kế hoạch hỗ trợ xuất khẩu lao động ở một số thị trường tiềm năng để giải quyết vấn đề việc làm cấp thiết cho thanh niên hiện nay.

3. Các cơ quan, đơn vị, địa phương quan tâm hỗ trợ quỹ đất sản xuất, trồng trọt cho các dự án khởi nghiệp của Đoàn viên thanh niên.

4. Chương trình Khởi nghiệp trên địa bàn tỉnh giao cho Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh phối hợp với Sở Tài chính, Sở Nội vụ và Ngân hàng Chính sách xã hội để hoàn thiện Đề án Vay vốn cho thanh niên làm kinh tế. Tuy nhiên đến nay, Đề án này vẫn chưa được thông qua, gây khó khăn rất lớn về vốn để thanh niên huyện nhà khởi nghiệp. Do đó, UBND huyện giao Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh huyện Đoàn kiến nghị Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh sớm hoàn thiện Đề án để thanh niên có nguồn vốn ổn định phát triển sản

